

# คุยกันเรื่องจีปาดะ



สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่รัก กลับมาแล้วค่ะ ขอรายงานตัวเข้าประจำการเขียนบทความเรื่องจีปาดะ แต่เน้นสาระเรื่องวีซ่าเหมือนเดิมค่ะ

ได้หยุดพักร้อนประจำปี สุดแสนจะดีใจได้ไปเที่ยวเมืองไทยหลายจังหวัดยังไม่พอ ยังข้ามฝั่งโขงไปเที่ยวเมืองลาวมาอีก ไปทั้งเวียงจันทน์และหลวงพระบาง ม่วนหลายต่อ ตอนจะข้ามพรมแดนจากหนองคายสู่เวียงจันทน์ตรงสะพานมิตรภาพไทย ลาว จะมีผู้คนขวักไขว่หลากหลายทั้งชาวไทยและลาวปะปนกันจนแยกไม่ออก แต่ข้อสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าเห็นเป็นรถหรูๆ ประเภทเฟอร์รารี, พอร์ช, แลมโบกินี หรือ 4WD แบบไฮโซประเภทเบนซ์ บีเอ็ม หรือเลกซ์ซัสสะก็ ขอฟันธงได้เลยว่าเป็นคนลาวข้ามมาจากฝั่งโน้น อู้ย! สีมียี่ห้อที่ดูเหมือนจะมาแรงในฝั่งลาว พวกเศรษฐกิจ Gen X ตอนต้น คือ 30-40 มักจะใช้ 4WD ยี่ห้อ Toyota Prado กัน เห็นขับกันเกลื่อนแบบว่าสามีขับรถ Prado ส่วนภรรยาที่กระเป๋ามี Prada หูห้อยคู่

เดี๋ยวนี้คนลาวมีเงินทองจับจ่าย ใช้สอยมากขึ้นและมีเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่เนื่องจากจากระบบการปกครองส่วนกลางของประเทศยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่ คนทั่วไปจะแสดงออกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมากเกินไปก็กะไรอยู่ เลยต้องมาแสดงออกในวันสุดสัปดาห์ที่ห้างไทย ดังนั้นห้างร้านศูนย์การค้า โรงพยาบาลและโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีจึงรับทรัพย์ไปตมๆ กัน เพราะคนลาวมีไลฟ์สไตล์คือ เวลาอยากจะทำอะไรก็ไปหาซื้อของที่เมืองใหญ่ๆ ที่ใกล้กับฝั่งลาวเช่น อุดรธานี และหนองคายก็เรียกว่าเป็นทำเลทองสัมหล่น เพราะชาวลาวเวลามาซื้อกันแต่ละที เหมากันไปเลยยกร้าน ทุกสี ทุกขนาด ถ้ามึงเห็นทรัคซอร์ได้เลยว่ายอดขายพุ่งขนาดไหน บังเอิญได้มีโอกาสนั่งสนทนากับคุณตรี อนันต์วัชร ผู้จัดการของห้าง เธอก็เล่าให้ฟังว่า คุณเจอยุทธยาใหม่มา ยอดขายของห้างเห็นทรัคซอร์เรียลทำลายสถิติสาขาอื่นเกือบทั้งหมดเพราะได้อานิสงฆ์ของสะพานมิตรภาพนี้แหละ เศรษฐีลาวแวะมาซื้อไปทั่วทุกเอนเลย โรงแรมเข็นทราสาชาอุดรก็เหมือนกัน จองกันเต็มตลอด มาจากฝั่งเวียงจันทน์ทั้งนั้นเลย ตอนขับรถมาที่ทุ่งผ้าจีน กล้าผมมวักมันมาอย่างเรียบง่าย หน้าตาที่แตงนิดๆ แบบสภาพเรียบร้อยแบบฮีโร่โทน แต่พอรถข้ามมาถึงฝั่งไทย จอรถดับ เช็คอินปั๊บ ทิวกระเป๋าก็ขึ้นไปแปลงโฉม สลัดผ้าชิ้นผมมวักออกทันที เปลี่ยนเป็นกระโปรงสั้น กางเกงฮ็อตแพนธ์ สไลด์เกาหลีสีเทอร์นดี้ แกรมเลื้อยแขนกุ๊ดรับลมร้อน ส่วนผมก็อ้อก็เปลี่ยนจาก Earth Tone เป็น Earth Wind and Fire โทนแทน เป็น 3 Elements ดิน ลม ไฟ แกรมด้วยเขียนคิวแบบ 3 มิติ แล้วก็เริ่ม แสพอะก็ู๊ดทามน์ ซ้อป ปิ้งกันอย่างสนุกสนาน เหมือนคนไทยไปซื้อไปกระจายที่ย่างงตอนช่วงวิคเอนนั้นแหละค่ะ

ข้อสังเกตที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจที่เมืองธุรกิจที่รุ่งเรืองจริงๆ คือจะมีร้านค้าธุรกิจทุกประเภทที่เหมือนในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน ศูนย์การค้า ร้านอาหาร เช่น อาหารญี่ปุ่นฟูจิ, ร้านซีฟู้ดใหญ่โต, ฟิตเนสยี่ห้อต่างๆ และร้านทำผมแบรนด์ดังๆ รวมทั้งศูนย์เสริมความงามอย่างนิติพนและเจ้าอื่นๆ ต่างไปเปิดรอรับลูกค้าชาวลาวกันอย่างคับคั่ง เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่สาวลาวรุ่นใหม่จะมีตติ้งที่สวยงามเป็นของตนเองและมีรูปหน้าที่เรียวกแหลมเป็นรูปไข่ หรือ หัวใจเลิฟยาร์ด ย่อมเคาได้ว่า นิติพนจัดให้เป็นแน่แท้ ทำให้นึกถึงคำขวัญกระเษยที่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่า "ทำบุญสวยชาติหน้า แต่เสริมหน้านะสวยชาตินี้" เอาซี...

ฉบับที่แล้วในเดือนธันวาคม ดิฉันเขียนถึงเรื่อง วีซ่าทำงานหลังเรียนจบที่ทางอิมมิเกรชันประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่ประกาศใช้ เพราะยังต้องรอขั้นตอนอนุมัติจากทาง The Governor-General เสียก่อนตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม กฎใหม่เรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ (Recommendation 4) อยู่ก็ตาม แต่คาดว่าจะน่าจะมีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปี 2013 เพราะนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ต้องการยกเครื่องเรื่องการศึกษาคือเป็นสินค้าส่งออกที่ทำเงินให้รัฐปีละ 16 พันล้านเหรียญต่อปี จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานของระบบและคัดคุณภาพของนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาและมีอิวิเคราที่นักเรียนในหมวดหมู่ต่างๆ แล้ว นักเรียนที่เข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นนักเรียนที่มีปัญหาวิชาน้อยที่สุด ส่วนนักเรียนที่มีสถิติถูกยกเลิกวีซ่าเพราะทำผิดกฎวีซ่านักเรียนมากที่สุดเรื่องการขาดเรียนหรือทำงานเกินกำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถือวีซ่าในระดับอนุปริญญาหรือระดับ College นั้นเอง เมื่อผลวิเคราะห์วิจัยออกมาเป็นเช่นนั้น เพราะมีตัวเลขหลักฐานยืนยันแน่นอน ทางอิมมิเกรชันจึงต้องมีกฎปฏิรูปกฎเกณฑ์การพิจารณาการให้วีซ่านักเรียนขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนแผนการตลาดออกไปไม่สิ้นคิดตัวใหม่คือ Post-Study Work Visa เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนต่างชาติที่อยากได้วีซ่าทำงานในออสเตรเลียหลังเรียนจบ และอาจจะมีโอกาสได้วีซ่าถาวรในรูปแบบต่างๆ ต่อไปให้เลือกเรียนในระดับปริญญามหาวิทยาลัย แทนที่จะเลือกเรียนแค่หลักสูตรวิชาชีพ หรือ Diploma ต่างๆ ที่ราคาถูกกว่า เป็นต้น

ขอแก้ไขตัวเลขที่เขียนในฉบับที่แล้วนิดหน่อยตรงที่บอกว่าหากเรียนจบระดับปริญญาโทก็จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 3 ปี แต่ที่ถูกต้องจะต้องเขียนอธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องเป็นปริญญาโทแบบ Research จึงจะได้วีซ่าทำงานเพิ่มต่ออีก 3 ปี หลังเรียนจบ แต่หากเป็นปริญญาโทแบบ Coursework ที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียน หากจบแล้วก็มีโอกาสได้วีซ่าทำงานต่ออีก 2 ปี ค่ะ ไม่ใช่ 3 ปี ต้องขอกฎที่อธิบายตกลั่นไป แต่ถ้าเป็นระดับดอกเตอร์ ก็จะได้ทำงานอีก 4 ปีค่ะ ส่วนป.ตรี ก็ได้เท่ากับป.โท แบบ Coursework คือ 2 ปีค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นวีซ่านักเรียนที่ยื่นหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2011 และต้องเรียนในออสเตรเลียมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ในระดับปริญญาและต้องยื่นภายใน 6 เดือนหลังจากเรียนจบ ที่สำคัญต้องมีผล IELTS ระดับ 6.0 ทุก Part ด้วยค่ะ

วีซ่าตัวใหม่นี้ (Post-Study Work Visa) ไม่จำเป็นต้องยื่นขอ Skill Assessment ใดๆ เพราะเป็นวีซ่าคนละตัวกับ GSM และไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอชีพใดๆ ในใบสมัครอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือวีซ่า 485 อยู่ขณะนี้จะไม่มิลิทธิขอวีซ่า Post Study นี้แน่ๆ จะต้องมาจากผู้ที่เคยถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น หากต้องการที่จะมีสิทธิขอวีซ่าทำงาน Full Time แบบถูกกฎหมายหลังเรียนจบ ก็ควรจะวางแผนการศึกษาไว้ตั้งแต่วันนี้ หากเป็นไปได้ก็อยากขอจะให้น้องๆ ลองพิจารณาเปลี่ยนแนวการศึกษาจากที่เรียน Dip ราคาถูกๆ มาเรียนในระดับปริญญาที่อาจจะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อย แต่ผลที่ได้ตามมามันคุ้มค่ากว่ากันเยอะ ได้ทั้งปริญญา ได้ทั้งวีซ่าทำงาน สองแฉะเข้ามาคุยกันกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่แนะแนวที่ Stellar ศูนย์ฯ ให้ช่วยกันวางแผนการศึกษาและอนาคต ที่นี้พนักงานน่ารัก ใจดี มีคุณธรรมทุกคนค่ะ รับรองเต็มใจช่วยสุดๆ และในขณะนี้เรามีโปรโมชั่น Gift Card แจกให้เป็นค่าหนังสือหรืออุปกรณ์การศึกษามูลค่า 200 เหรียญอีกด้วยค่ะ หรือจะนำมาแลกเป็นค่าประกันสุขภาพ หรือค่าวีซ่าก็ไม่ว่ากัน ดูรายละเอียดจากปกหลังของเล่มนี้หรือไม่ก็ email เข้ามาสอบถามได้ค่ะ แต่ถ้าจะให้ดี แวะมาคุยกันที่สำนักงาน Stellar ดีกว่าค่ะ ออกเจอหน้าน้องๆ ทุกคนค่ะ vr

พบกันใหม่ฉบับหน้า พี่จอย Stellar



Joy Stellar, J.P 184680  
Migration Agent Registration  
No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า  
Stellar มีคำตอบ  
E-mail: visa@stellaraustralia.com